
    รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๓  

วันศุกร์ที่  ๑๓  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้เข้าประชุม จำนวน    ๒๔    คน    รายนาม ดังนี้ 
ลำดับที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

๑๘ 

๑๙ 

๒๐ 

๒๑ 

๒๒ 

๒๓ 

๒๔ 

๒๕ 

นายวิโรจน์        โชติกลาง 

นายวิทูร           รัตนนิชาญ 

นายเนตร          พรมเรนท์ 

นายจำนงค์        ถังกระโทก 

นางไข่ขวัญ        สภุัทโรบล 

นายเวทย์          แว่นกลาง 

นายจิรพัฒน์        กริ่งกลาง 

นายบัณฑิต       นนทผ่องศรี 

นายปริญญา      เถื่อนกลาง 

นายสิทธิชัย       ฉนำกลาง 

นายกิติภูมิ        กฤตยามนตรี 

นายสายัน        อ่อนดี 

นางอรุณ         เจริญวงศ์ 

นายสมศักดิ์     ดอกทุเรียน 

นางขนิษฐา     ชุติภัควัต 

นายพนัส       ด้อมกลาง 

นายสด         โรงกลาง 

นายสมหมาย  โสนกลาง 

นายไชยพร    ชะม้ายกลาง 

นางสมหวัง    ศิริมาตย์ 

นางรวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

นายฉลอง      เฉียงกลาง 

นายประจักษ์  ขุดโพธิ์ 

นางสาวจงจินต์  โจกกลาง   

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 

สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 

เลขานุการสภา อบต. 

วิโรจน์      โชติกลาง 

วิทูร         รัตนนิชาญ 

เนตร        พรมเรนท์ 

จำนงค์      ถังกระโทก 

ไข่ขวัญ      สุภัทโรบล 

เวทย์        แว่นกลาง 

จิรพัฒน์       กริ่งกลาง 

บัณฑิต      นนทผ่องศรี 

ปริญญา     เถื่อนกลาง 

สิทธิชัย      ฉนำกลาง 

กิติภูมิ      กฤตยามนตรี 

สายัน       อ่อนดี 

อรุณ        เจริญวงศ์ 

-ลา- 

ขนิษฐา     ชุติภัควัต 

พนัส        ด้อมกลาง 

สด          โรงกลาง 

สมหมาย   โสนกลาง 

ไชยพร     ชะม้ายกลาง 

สมหวัง     ศิริมาตย์ 

รวยรินทร์  สุพรรณกลาง 

ฉลอง       เฉียงกลาง 

ประจักษ์   ขุดโพธิ์ 

จงจินต์     โจกกลาง  

ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์  



 
-๒- 

 
  ผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน     ๑๑    คน      รายนาม ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

 

 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ 

นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

นางมานิดา  ธนาฒยนันต์ 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

นายดนัย  วิชัยวัฒนา 

นางนพภา  ยอพันดุง 

นางสาวธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ 

นางสาวกนกศรี  ศรีทองหลาง 

นางแสงจันทร์   พยัพกลาง 

 

นายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

รองนายก อบต.โตนด 

เลขาฯนายก อบต.โตนด 

ผู้อำนวยการกองคลัง 

ผู้อำนวยกองช่าง 

หัวหน้าสำนักปลัด 

รก.ผอ.กองการศึกษา 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

จพง.ธุรการฯ 

นักจัดการงานทั่วไป 

 

สุรเทพ  ปั่นกลาง 

ชอบ  กลึงโพธิ์ 

อรณิชชา  โชคทวีรัฐ 

มานิดา   ธนาฒยนันต์ 

ภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ 

ดนัย  วิชัยวัฒนา 

นพภา  ยอพันดุง 

ธนวรรณ  เทศสูงเนิน 

ริสา     โปร่งสันเทียะ 

กนกศรี  ศรีทองหลาง 

แสงจันทร์  พยัพกลาง 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น.   
ประธานสภาฯ  - จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน 
นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์ - การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันนี้มีสมาชิกฯเข้าประชุม 
เลขานุการสภาฯ จำนวน ๒๓ คน ลาป่วย จำนวน ๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ เปิดประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ            
ประธานสภาฯ - ตามที่ประกาศอำเภอโนนสูง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๓ 

ตั้งแตร่ะหว่างวันที่  ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  ในระเบียบวาระ
นี้ท่านนายก อบต. มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญท่านนายก อบต. 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง - กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุม ดังนี้     
นายก อบต. ๑.แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 

ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ต่อไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 ๒.ฝากประชาสัมพันธ์ การไปติดต่อเกี่ยวกับที่ดิน ไม่ต้องต้องถ่ายเอกสารแต่อย่างใดไป ใช้
เอกสารตัวจริงทั้งหมด  

 ๓.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ  อำเภอโนนสูงแจ้งขอเลื่อนการฝึกอบรม
ไปก่อน เนื่องติดสภาวะโรคติดต่อไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ 

 ๓.เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓  ก็ได้ดำเนินการไปตามระยะเวลา ก็จะเร่ง
ดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ 

 ๔.แจ้งประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ซึ่งทางภาครัฐบาลได้
มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกติดตามข่าว
สถานการณ์ต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านดูแลตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจาก
โรคระบาดนี้ แหล่งชุมนุมก็ขอให้งดเว้นไปก่อน 

 ๕.การจัดหาวัคซีน ฉีดสุนัข แมว ก็จะได้มีการดำเนินการต่อไปได้มีการสำรวจจำนวน     
สุนัข-แมวเรียบร้อยแล้ว 

 ๖.แจ้งสถานการณ์ภัยแล้ง ตำบลโตนดมีน้ำเพียงพอในการบริโภค ก็จะดำเนินการขุดลอก
คลองเพ่ือเตรียมทางน้ำไว้ ซึ่งมีงบประมาณโครงการคลองสวยน้ำใส ก็จะดำเนินการให้แล้ว
เสร็จ 
๗.การจัดงานย่าโม ก็รอคำสั่ง รอความชัดเจนอีกครั้ง น่าจะไม่ได้จัด เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

มตทิี่ประชุม                - รับทราบ 
 
 



-๔- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  
   เมื่อวันที่  ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
มตทิี่ประชุม - มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง  ๒๒  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง 

ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
นางขนิษฐา ชุติภัควัต - หน้าที่ ๘  บรรทัดที่ ๓๒ ข้อความ กระผม  ขอเปลี่ยนเป็น  ดิฉัน 
ส.อบต.ม.๗ -หน้าที่  ๙  บรรทัดที่ ๑๖  ข้อความ ลำต่อไป  ขอเพ่ิมเติม เป็น ลำดับต่อไป  
 -หน้าที่  ๙  บรรทัดที่ ๒๖  ข้อความ ลำดับต่อ  ขอเพิ่มเติม เป็น ลำดับต่อไป 
มติที่ประชุม -ไม่รับรองรายงานการประชุม  เนื่องจากให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้เรียบร้อยก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ - เรื่องเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 
   ๓.๑ การพิจารณาการขออนุมัติใช้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อดำเนิน 
   โครงการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ -ท่านนายก อบต.เสนอเรื่อง การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑  
โครงการ จึงขอให้ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณา
อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ต่อไป 

นายสรุเทพ  ปั่นกลาง -ตามท่ีคณะผู้บริหารฯ ได้มีหนังสือการสั่งการให้มีการดำเนินโครงการจัดการฝึกอบรม 
นายก อบต. ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอโนนสูง เพ่ือเป็น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดการในการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑  จำนวน ๓ วัน
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอำเภอโนนสูง และโรงเรียนเทศบาล 
๒ ตำบลโนนสูง เป้าหมายจิตอาสาตำบลโตนด จำนวน ๕๕ คน แต่ด้วยทางอำเภอโนนสูง 
ได้มีหนังสือให้เลื่อนการดำเนินโครงการออกไปก่อน เนื่องจากเป็นการป้องกันและควบคุม   
มิให้เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-๑๙)  อบต.โตนด ได้บรรจุโครงการ
ดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯและประกาศใช้เรียบร้อย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รองรับ และดำเนินการตรวจสอบสถานะการเงินสะสมคงเหลือที่สามารถใช้ได้ คงเหลือ
จำนวน ๓๑๙,๐๘๗.๐๑ บาท ซึ่งการดำเนินโครงการขอใช้จ่ายเงินสะสมครั้งนี้ จำนวน 
๑๐๐,๐๐๐.- บาท จึงขอเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 
 



-๕- 
๑. แผนงานรักษาความสงบภายใน โครงการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท 

นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์   -สืบจาก โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ ได้กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้ว แต่เนื่องจากมี

โรคระบาดทำให้ทุกอย่างถูกผลกระทบจึงมีการเลื่อนออกไปก่อนเพ่ือควบคุมสถานการณ์
ไม่ให้รุนแรงไปมากเกินนี้ แต่อย่างไรโครงการก็จะต้องดำเนินการต่อ จึงมีความจำเป็นต้อง
ขอมติที่ประชุมสภาฯ ไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการได้ทันทีเม่ือพร้อม 

นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
  ผอ.กองคลัง การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 

ข้อ ๘๙ (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
และกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

  เงินสะสม  ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
  งบพิสูจน์ยอดเงินสะสม 
   เงินสะสมตามบัญชีเงินสะสม  ๑๐,๒๙๒,๔๒๑.๐๑ บาท 
   หัก  ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน      ๙๑๓,๓๓๔.๐๐ บาท 
   เงินสะสม      ๙,๓๗๙,๐๘๗.๐๑ บาท 
  เงินสะสม 
  หัก  กันเงินเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร        ๓,๓๐๐,๐๐๐  บาท 
        กันเงินค่าสาธารณภัย ๑๒% ของงบปม.           ๕,๗๖๐,๐๐๐  บาท 
  เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนำไปใช้ได้                  ๓๑๙,๐๘๗.๐๑ บาท 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่าย) 
ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายก อบต.ได้เสนอเรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ และผอ.คลังได้

ชี้แจงระเบียบและยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบัน ให้สภาฯ ได้รับทราบไปแล้วนั้น ท่านสมาชิก
สภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นข้อใดหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -ลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติของที่ประชุม ว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงิน

สะสม ประจำปี ๒๕๖๓ เพ่ือไปดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว จำนวน ๑  รายการ    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 
-ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติ  ให้ ใช้ จ่ายเงินสะสม จำนวน  
๑๐๐,๐๐๐- บาท จำนวน  ๑  รายการ ดังนี้ 

๑.โครงการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   กรุณาลงมติ 
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มติทีป่ระชุม - มีมติเห็นชอบ  ๒๒ เสียง 
ประธานสภาฯ -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน   

๑๐๐,๐๐๐.-บาท จำนวน  ๑ รายการ ดังนี้ 
๑.โครงการจัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จำนวนงบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท   กรุณาลงมติ 
มตทิี่ประชุม - ไม่มีและลา ๑ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  (นายวิโรจน์  โชติกลาง ตำแหน่ง ประธาน

สภาฯ) 
ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จำนวน     

๑ โครงการ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ไปดำเนินการต่อไป 
มตทิี่ประชุม -รับทราบ 

 ๓.๒ พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อตั้ง

จ่ายรายการใหม่ 

  -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ตั้งไว้ 

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ตั้งไว้ จำนวน 

๓๐๐,๐๐๐.- บาท 

ประธานสภาฯ - ในระเบียบวาระนี้ท่านนายก อบต.มีเรื่องเสนอญัตติให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติและให้

ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่าย

เป็นรายการขึ้นใหม ่ขอเชิญท่านนายก อบต.นำเสนอญัตติต่อที่ประชุม  ในลำดับต่อไป  

นายสรุเทพ ปั่นกลาง -เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายสุรเทพ  ปั่นกลาง ตำแหน่ง  

  นายก อบต. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด ในการประชุมสภาฯ สมัยนี้ กระผมได้เสนอญัตติที่มี

ความสำคัญเพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาและนำไปปฏิบัติต่อไปนั้น ลำดับต่อไปขอมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดต่อไป  

นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ  -อาศัยอำนาจตามความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒ และ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ

อนุมัติสภาท้องถิ่น 

  รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีดังนี้ 
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   สำนักปลัด   

   โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

- ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด งบประมาณอนุมัติ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ

ก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๐๐๐,๐๐๐ บาท ยอดงบประมาณหลังโอน 

คงเหลือ ๐  บาท 

 โอนเพิ่ม /ตั้งจ่ายรายการขึ้นใหม่ 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 -ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน     

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท อาคารต่างๆ งบประมาณอนุมัติ  ๐  บาท 

โอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยอดงบประมาณหลังโอน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -เนื่องจากโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ยังไม่สามารถดำเนินการได้ พิจารณาแล้วถ้าดำเนินการ 

   นายก อบต. อาจจะไม่คุ้มค่าเพราะสภาพอากาศท่ีร้อนและสภาพดินที่แห้งแล้ง จึงขอเปลี่ยนแปลงมาเป็น

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เนื่องด้วยอาคารชั้นสอง มันโล่งกันแดดกันฝน

ไม่ได้ และจะได้มีที่จัดเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ได้เนื่องจาก อบต.ไม่มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น ถ้าได้ดำเนินการต่อเติมก็จะสามารถเก็บวัสดุ ครุภัณฑ์ได้และเป็น

สัดส่วน จึงขออนุมัติสภาฯ เพ่ือดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการขึ้นใหม่ ต่อไป 

ประธานสภาฯ -ตามที่ท่านนายกได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาไปแล้วนั้น ท่านสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 

นายสายัญ  อ่อนดี -กระผม นายสายัญ อ่อนดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕  ขอสอบถาม การต่อเติมอาคารครั้งนี้  

ส.อบต.ม.๕ จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว้สูงเกินไปหรือไม่  

นายดนัย  วิชัยวัฒนา -การจัดทำประมาณการเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ ที่ได้ 

ผอ.กองช่าง คำนวณไว้สูงว่าราคาที่ขออนุมัติ แต่จะทำให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับงบประมาณที่    

ขออนุมัติ   

ประธานสภาฯ - ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือเพ่ิมเติมหรือไม ่

มตทิี่ประชุม -ไม่มี  



-๘- 

ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไป จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือตั้งจ่ายรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือไม ่

 -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือตั้งจ่ายรายจ่ายขึ้นใหม ่กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม -มีมติ  อนุมัติ  จำนวน  ๒๒   เสียง 

ประธานสภาฯ -ที่ประชุม ท่านสมาชิกสภาฯท่านใด ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๓ เพื่อตั้งจ่ายรายจ่ายขึ้นใหม ่ กรุณาลงมติ 

มตทิี่ประชุม - ไม่มีและลา ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (นายวิโรจน์ โชติกลาง ตำแหน่ง ประธานสภาฯ) 

ประธานสภาฯ -สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เพ่ือตั้งจ่ายรายจ่ายขึ้นใหม ่

มตทิี่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวารที่ ๔  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายเนตร พรมเรนท์ ๑.ขอขอบคุณสำหรับถนนลาดยาง ๒ เส้น   

ส.อบต.ม.๑ ๒.ขอเครื่องออกกำลังกายเพ่ิม เพ่ือไว้ที่สระสะเดาเอน เพราะมีประชาชนสนใจออกกำลัง

กายมากข้ึนทำให้ไม่เพียงพอ 

 ๓.ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 

นายสุรเทพ ปั่นกลาง ๑.เครื่องออกกำลังกาย ก็จะดำเนินการจัดซื้อให้เพิ่ม น่าจะประมาณปลายปีงบประมาณ  

นายก อบต. จะพยายามจัดหาเพิ่มเติมให้ 

 ๒.การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง แจ้งกองช่างดำเนินการให้ 

นางไข่ขวัญ สุภัทโรบล -ขอขอบคุณเครื่องออกกำลังกาย กลุ่มรักษ์สุขภาพก็ขอขอบคุณ แต่เนื่องจากไม่เพียงพอก็ 

 ส.อบต.ม.๒ ขอให้จัดหาเพ่ิมเติมให้ 

นายจิรพัฒน์ กริ่งกลาง ๑.ขอขอบคุณเครื่องออกกำลังกาย   

ส.อบต.ม.๓ ๒.การวางท่อ เมื่อไรจะดำเนินการ 

 ๓.ฝากเรื่องการเก็บขยะ ก็ขอให้มีบริการที่ดี ขอความอนุเคราะห์ก็ขอให้ออกไปเก็บให้ด้วย 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง ๑.การวางท่อ ขอให้รอสักหน่อย มีงบประมาณซ่อมแซมอยู่ก็จะรีบดำเนินการให้ เนื่องจาก 

นายก อบต. ช่างงานเยอะมาก ก็จะค่อยดำเนินการไปตามกำหนด 

 

 



-๙- 

 ๒.เรื่องขยะ การขนขยะก็ขอความอนุเคราะห์ประสานกับคนขับรถได้เลย และการขอความ

อนุเคราะห์ช่วยคัดแยกขยะให้ด้วยเพ่ือสะดวกในการเก็บ และการบริการนอกเวลางานก็

ขอให้ดูแลคนขับรถและคนงานเก็บขยะด้วย 

นายดนัย  วิชัยวัฒนา -เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า มีระเบียบตัวใหม่ กรณีจะขอใช้ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่ได้แล้ว  

ผอ.กองช่าง จะต้องมีการติดตั้งมิเตอร์ การไฟฟ้าจะไม่อุดหนุนงบประมาณไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรแล้ว 

จะต้องใช้ไฟฟ้าในระบบเท่านั้น 

นายสิทธิชัย  ฉนำกลาง -การวางท่อ ขอให้มีการปรับดินให้เรียบร้อยด้วย 

ส.อบต.ม.๔ 

นายสายัญ อ่อนดี ๑.ขอขอบคุณถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ 

ส.อบต.ม.๕  ๒.ขอขอบคุณเครื่องออกกำลังกาย 

๓.อยากให้มีการทำความสะอาดรางระบายน้ำ เนื่องจากเวลาฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำไหล     

ลงรางระบายน้ำไม่ทัน  

ประธานสภาฯ -การทำความสะอาดรางระบายน้ำ ก็อยากขอความอนุเคราะห์จิตอาสาทุกท่านทำกิจกรรม

ร่วมกัน 

นายกิติภูมิ กฤตยามนตรี -อยากให้มีสถานที่ออกกำลังกายเยอะๆ และมีให้มกีารปลูกต้นไม้  

ส.อบต.ม.๕ 

นายชอบ  กลึงโพธิ์ -เรื่องกิจกรรมจิตอาสาภัยแล้ว อำเภอโนนสูง เป็นอำเภอต้นแบบ ได้เตรียมโครงการไว้   

รองนายก อบต. ๘ โครงการ ให้ดำเนินการตำบลละ ๓ โครงการ พิจารณาแล้ว น่าจะดำเนินการที่หมู่ที่ ๑๑ 

ก็จะดำเนินการ ขุดลอกเดิม,ขุดลอกใหม่,เชื่อมหนองน้ำเข้าหากัน  ก็ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ

ทุกท่าน ได้รับทราบ 

 ๒.เรื่อง การดำเนินการแท่งน้ำ ตำบลละ ๑  จุด แนวทางการปฏิบัติจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ

ทราบอีกครั้ง 

นายสุรเทพ  ปั่นกลาง -การสมัครจิตอาสา  สมาชิกท่านใดยังไม่ได้สมัครให้รีบดำเนินการ ซึ่งสมัครได้ที่ว่าการ 

นายก อบต. อำเภอโนนสูง ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ของทุกเดือน  

ประธานสภาฯ  -มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ไม่มี 

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่าน และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ขอปิดประชุม 

 



-๑๐- 

เลิกการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐ น.   
 

 
                        -ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์-   ผู้บันทึกการประชุม 
                    (นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
                                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 
 

           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

                         - เวทย์   แว่นกลาง- 
                                 (นายเวทย์   แว่นกลาง) 
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๒               
                                             
                 -สายัน   อ่อนดี- 
                    (นายสายัน   อ่อนดี) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู่  ๕ 

                       -ประจักษ์    ขุดโพธิ์- 
                                (นายประจักษ์    ขุดโพธิ์)    
                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด  หมู ่ ๑๑    
  
 
        รับรองรายงานการประชุม      
  
          -วิโรจน์  โชติกลาง- 
        (นายวิโรจน์  โชติกลาง) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด 


